

[ก่อ น ปิ ด เล่ม]

เจ็ดชัย อุดมพันธ์

อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

มนุษย์ (ต่างดาว) ?

แนวทางของวิทยาศาสตร์กระแสหลักได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์บนโลกไว้ว่า วิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมประเภทลิงใหญ่ (Ape) และวิวัฒนาการแยกออกมาจากญาติสายพันธุ์ที่ใกล้ชิดอย่างลิงกอริลลาเมื่อประมาณ 8 ล้านปีก่อนคริสตกาล

สปีชีส์แรกที่นับได้ว่าเป็นมนุษย์ คือ โฮโมฮาบิลิสซึ่งเกิดขึ้นประมาณ 2,200,000 ปีก่อน มีสมองใหญ่กว่าและฉลาดกว่าญาติสายพันธุ์เดียวกันในสปีชีส์อื่นๆ ถัดจากนั้นก็วิวัฒนาการมาเป็นโฮโมเออร์กัสเตอร์ และต่อมาอีกช่วงละ 1 ล้านกว่าปีก็พัฒนาสปีชีส์มาเป็นโฮโมอีเรคตัสละโฮโมซาเปียนส์ตามลำดับ ซึ่งคือมนุษย์ในปัจจุบันที่กำเนิดมาได้ประมาณ 250,000 ปีนั่นเอง

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ข้างต้นจากวิทยาศาสตร์กระแสของสัดส่วนขนาดสมองกับระยะเวลาพัฒนาการที่ก้าวกระโดดจนเกินกว่าที่จะเป็นไปได้เมื่อเทียบจากขนาดสมองของสปีชีส์ก่อนๆ ตามลำดับกับขนาดสมองของมนุษย์ในปัจจุบัน โดยวิทยาศาสตร์กระแสหลักดูเหมือนจะไม่ได้ให้คำตอบหรือคำอธิบายอะไรต่อประเด็นนี้ ทำให้มีการนำเสนอสมมุติฐานใหม่เกี่ยวกับกำเนิดของมนุษย์ว่า มนุษย์อาจจะเป็นสายพันธุ์หนึ่งต่างหากที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับวิวัฒนาการข้างต้น และบางส่วนก็นำเสนอไปไกลถึงขนาดว่า มนุษย์อาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตของโลกใบนี้

แนวคิดในประเด็นหลังเมื่อนำไปผูกโยงกับตำนาน ความเชื่อ หรือบันทึกของชนเผ่าโบราณของมนุษย์พบว่าล้วนมีความคิดว่ามนุษย์มาจากดาวดวงอื่น เช่น บันทึกอักษรภาพเกี่ยวกับเทพเจ้าของชาวมายา ซึ่งเป็นชนเผ่าโบราณที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาลในพื้นที่ประเทศเม็กซิโกและกัวเตมาลาในปัจจุบัน อักษรภาพ

ได้แสดงให้เห็นว่าเทพเจ้าเดินทางมาหาพวกเขาด้วยยานพาหนะรูปทรงประหลาด หรือคติความเชื่อทางศาสนาของชาวคานาบันเกะดูนาลาภายในประเทศเปรู เล่าสืบต่อกันมาว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นมนุษย์ต่างดาว

ความคิดเหล่านี้เมื่อผนวกกับการพิจารณาสภาพวิถีชีวิตของมนุษย์ปัจจุบัน จะพบว่ามีลักษณะอันชวนให้ขบคิดว่า มนุษย์จะต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลกโดยสิ้นเชิง อันเป็นผลมาจากวิวัฒนาการที่สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองต่อกายภาพ ชีวภาพ และเชิงสังคม ไม่ว่าจะเป็นการสวมเสื้อผ้า การสร้างที่อยู่อาศัย การบริโภค การใช้และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ กระบวนการทางวิวัฒนาการเหล่านี้เป็นการปรับตัวและแก้ปัญหาต่อสิ่งที่เรี้นอุปสรรคในการดำรงชีวิต และพ้องให้เห็นว่ามนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างชัดเจน คือ ไม่ได้อยู่อาศัยอย่างกลมกลืนกับโลกใบนี้ เพราะมนุษย์ต้องการเสื้อผ้าป้องกันความหนาวมิได้อยู่ด้วยร่างกายธรรมชาติ และประดิษฐ์สร้างเครื่องปรับอากาศคลายร้อน อยู่อาศัยในสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่า บ้าน ตึก คอนโดมิเนียม ฯลฯ แทนที่จะอิงแอบธรรมชาติโดยอาศัยการปรับแต่งเพียงเล็กน้อยเหมือนสัตว์อื่นๆ มนุษย์บริโภคสารพัดการปรุงแต่งที่พิสดาร ทำกลางวันให้เป็นกลางคืน ทำกลางคืนให้เป็นกลางวัน ใช้แม้กระทั่งพลังงานธรรมชาติของโลกที่มองไม่เห็น เช่น คลื่นแสง เสียง ไฟฟ้า ตลอดจนตัดแปลงร่างกายพันธุกรรมของตนเองและสิ่งมีชีวิตเพื่อความสะดวกสบาย และสนองต่อความคิดอันละโมภหลงมกยสรรเสริญในตัวตน ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการสุขเสพที่กระทบสะเทือน ทำลายโลกใบนี้อย่างมหาศาล มนุษย์จึงเป็นสายพันธุ์เดียวที่ดำรงอยู่โดยทำลายโลกใบนี้ ความคิดเรื่องมนุษย์ต่างดาวจึงดูเป็นจริงเป็นจัง และมีความเป็นไปได้มาก

ทุกวันนี้ มนุษยชาติมีแนวโน้มที่จะถูกถาโถมจากภัยธรรมชาติเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวอันเป็นภัยที่เกิดจากการทำให้ธรรมชาติแปรปรวน แนวโน้มนี้ทำให้หลายตำนานและคติความเชื่อมีความเป็นไปได้ในแง่ที่ระบุถึงการกวาดล้างมนุษยชาติของเทพเจ้าด้วยภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ เทพเจ้าจะเป็นสิ่งเดียวกับธรรมชาติหรือไม่อาจเป็นรหัสลับที่ซับซ้อนเกินความหยั่งรู้ของมนุษย์ แต่หากมนุษย์ตระหนักในระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและธรรมชาติอย่างสอดคล้องกลมกลืน ก็อาจช่วยให้มนุษย์รอดพ้นวิกฤตที่กำลังเผชิญและดำรงเผ่าพันธุ์บนพิภพนี้ได้ราบนานเท่านาน เพราะนี่อาจเป็นพิภพเดียวและพิภพสุดท้ายในจักรวาลที่มนุษย์กำเนิดขึ้นมาสัมพันธ์และครอบครองก็เป็นได้ ☺